

Số: 13/2001/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2001

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2001.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2001, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế-ngân sách, Ban Văn hóa xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân;

Kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, được tổ chức trong các ngày 10, 11 và 12 tháng 7 năm 2001;

QUYẾT NGHỊ:

- Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về hoạt động của Hội đồng nhân dân trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2001.

- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2001, Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1- Ủy ban nhân dân thành phố rút kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo điều hành và nghiên cứu tiếp thu ý kiến về những giải pháp của các đại biểu Hội đồng nhân dân; ý kiến thẩm định của các Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tại kỳ họp để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2001. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và phát triển dịch vụ - thương mại - xuất khẩu để đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội như chỉ tiêu

đề ra từ đầu năm. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, trước mắt tập trung đối với các ngành sản xuất chủ lực của thành phố, mở rộng hoạt động quảng bá du lịch, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm du lịch Asean 2002 và Seagames 2003. Có biện pháp phát triển đàn bò sữa, tôm, vùng rau sạch, vùng chuyên canh thơm.

2- Tiếp tục chuẩn bị, triển khai có hiệu quả 12 chương trình, công trình trọng điểm, nhất là công trình đại lộ Đông Tây; năm trật tự đô thị và chương trình mục tiêu 3 giảm (ma túy, mại dâm, tội phạm).

3- Hội đồng nhân dân giao trách nhiệm cho Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến đối với việc bổ sung ngân sách xây dựng cơ bản của Hội đồng nhân dân thành phố giữa các kỳ họp và sẽ báo cáo trong kỳ họp lần sau.

4- Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí chủ trương phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện được quyền quyết định đầu tư đối với các dự án xây dựng cơ bản có mức vốn từ 5 tỷ đồng trở xuống; phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý, đầu tư một số công trình, lĩnh vực hoạt động công ích trên địa bàn quận, huyện.

5- Hội đồng nhân dân chấp thuận nội dung các tờ trình của Ủy ban nhân dân và ý kiến thẩm định của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp như sau:

- Chấp thuận thu phí giao thông trên xa lộ Hà Nội để hoàn vốn, đồng thời có tích lũy tiếp tục xây dựng các công trình phúc lợi khác. Bắt đầu thu từ ngày 5 tháng 9 năm 2001, khi có vấn đề phát sinh phải xin ý kiến Hội đồng nhân dân thành phố.

- Chấp thuận về thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng an ninh theo thẩm định của Ban Kinh tế-ngân sách.

- Chấp thuận chuyển bệnh viện miễn phí An Bình thành bệnh viện đa khoa, thực hiện mô hình bệnh viện có 3 chế độ: chế độ miễn phí; chế độ đối với người bảo hiểm y tế và diện chính sách; chế độ thu viện phí, trong đó có khoa bán công thu phí cho các đối tượng tự nguyện.

- Chấp thuận nâng mức sinh hoạt phí cho đối tượng chính sách, có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè từ 150.000 đồng/người/tháng lên 180.000 đồng/người/tháng; nâng mức sinh hoạt phí cho đối tượng xã hội, trại viên xã hội tại các cơ sở xã hội, từ 120.000 đồng/người/tháng lên 150.000 đồng/người/tháng theo như tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến thẩm định của Ban Văn hóa xã hội. Các nội dung còn lại của tờ trình số 2259/UB-VX ngày 9/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố, và lệ phí thi ngoại ngữ-tin học, tiền làm bằng tốt nghiệp, Hội đồng nhân

dân giao cho Thường trực và 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thẩm định đề Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện.

6. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố rà soát các quy định hiện hành, xây dựng quy định tạm thời của thành phố quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa – xã hội. Chấn chỉnh, kịp thời, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, nhất là hoạt động của các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, điểm karaoke, hát với nhau, quán bar. Ngành văn hóa thông tin chính đôn công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và việc sử dụng các cơ sở vật chất của ngành.

7. Giao Ủy ban nhân dân thành phố nhanh chóng xem xét việc tổ chức kiện toàn bộ máy, nhiệm vụ quyền hạn các sở ngành trực thuộc, nhất là của ngành Giao thông công chánh nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước.

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch cụ thể, giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, tuyên truyền giáo dục, làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm.

**T.M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH ĐÀM